

# สวัสดิ์ท่านผู้อ่านทุกท่าน

สังเกตจากหน้าปกของเรา ท่านผู้อ่านก็คงจะทราบได้ดีว่า ปี 2019 คือปีแห่งการเริ่มต้นรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่น “เรวะ” ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญมากมาย ตั้งแต่พระราชพิธีขึ้นครองราชย์ ของจักรพรรดินารูฮิโตะในเดือนพฤษภาคม พิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ในเดือนตุลาคม และล่าสุดคือเดือนพฤศจิกายน มีพระราชพิธีโตโจไซ ที่จักรพรรดิพระองค์ใหม่ต้องบวงสรวงสังเวทไฟแห่งดวงอาทิตย์ด้วยธัญญาหารและสาเกชั้นเลิศเพื่อขอพรให้ประเทศชาติสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ ฤกษ์มงคลวันที่ 14-15 พฤศจิกายน ตรงกับวันที่มีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 ของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยพอดี ท่านผู้อ่านที่สนใจกิจกรรมทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา สามารถติดตามดูข้อมูลย้อนหลังของเราได้ทางเฟซบุ๊กของสมาคมฯ Japanese Studies Association of Thailand - JSAT

สำหรับวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 นี้ มีบทความวิจัยและบทความวิชาการ 9 บทความ รวมบทความที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจากบทความที่ได้นำเสนอปกเกล้าในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยด้วย

บทความด้านภาษา 4 เรื่อง ได้แก่ “ความเชื่อและความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ครูภาษาญี่ปุ่น และ บทบาทของผู้สอน” “เรื่องทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น” “การวิเคราะห์สำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร ที่มีตัวเลขในภาษาญี่ปุ่น” และ “การเปรียบเทียบลักษณะทางกลศาสตร์ของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงโดยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภาษาแม่แตกต่างกัน: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี”

บทความด้านวรรณคดี 3 เรื่อง ได้แก่ “บทบาทของความฝันในบันทึกชะระฉินะ” “ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าที่มีอิทธิพลต่อชนชั้นนักรบและความสัมพันธ์นาย-บ่าวในนิยายสงครามสมัยกลางของญี่ปุ่น” “ตัวละครมนุษย์กับวัฒนธรรมศึกษาในมังงะญี่ปุ่น” เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อ แนวคิด ปรัชญาของคนในอดีตผ่านงานวรรณกรรม

บทความสายสังคม 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การเตรียมพร้อมตลาดแรงงานในสังคมสูงอายุ: บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย” “มาตรการแก้ไขอัตราการเกิดต่ำของญี่ปุ่น: โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในบ้าน และการเลี้ยงดูบุตรของผู้ชายญี่ปุ่น”

บทความเหล่านี้ สะท้อนถึง ความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิดของผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การ “การรู้เขารู้เรา” จึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดเพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในวันข้างหน้า

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2020 ที่จะถึงนี้ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้ส่งบทความมาร่วมนำเสนออีกให้มาก ๆ เพื่อความยั่งยืนของประชาคมชาวญี่ปุ่นศึกษา

ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ  
บรรณาธิการ